



ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมการศาสนา ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ และตามคำสั่ง
กรมการศาสนา ที่ ๓๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ อัตรา ดังรายชื่อ


ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน	ประเมินลงในตำแหน่ง/สังกัด
๑. นายพจนานต ปัญญาศิลป์ นิตกรชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ กลุ่มนิตการ สำนักงานเลขาธิการกรม	นิตกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๗ กลุ่มนิตการ สำนักงานเลขาธิการกรม
๒. นางสาวพัชรพร ช่วยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๙ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการกรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๘ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการกรม
๒. นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๗๔ กลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๖๔ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม

รายละเอียดการเสนอผลงานตามเอกสารแนบท้ายนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานและ
ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จำนวนเรื่องละ ๔ ชุด ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

/อนึ่ง...

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์จะทักท้วงในกรณีการจัดทำผลงาน สัตส่วนของผลงาน รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ ให้ดำเนินการจัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือระบุเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง และหากมีเอกสารหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ระบุให้ชัดเจนด้วย โดยให้ยื่นหนังสือทักท้วงได้ที่กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ในกรณีชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัตส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือ สำนักงาน กพ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙


(นายกฤษฎพงษ์ ศิริ)
อธิบดีกรมการศาสนา